
BORGARRÁÐ 19. mars 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
utanlandsferðir á vegum borgarinnar sem farnar voru vegna annarra ástæðna en 
fundahalds - R19090305

Í svari við fyrirspurn Flokks fólksins um ferðir erlendis sl. tvö ár kemur fram að þær eru 517, 
þar af 54 ferðir vegna funda. Ferðirnar voru farnar af alls 34 starfsmönnum, 8 
embættismönnum og 10 borgarfulltrúum. Nokkrir fóru fleiri en eina ferð vegna funda. 
Borgarfulltrúa finnst hlutfall fundaferða ansi lágt og vill því leggja fram framhaldsfyrirspurn. 
Flokkur fólksins óskar eftir að fá  sundurliðun á 463 ferðum sem voru farnar vegna annarra 
ástæðna en fundahalds. Hversu margar ferðir voru námsferðir og í þeim tilfellum, var ekki 
mögulegt að stunda fjarnám?


